



ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับ
ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ
ตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ ลงมา

.....

ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้มีหนังสือ ที่ สธ ๐๒๐๑.๐๓๓/ว ๙๖๐ ลงวันที่
๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ แจกยกเลิกหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ และเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง นั้น

จังหวัดร้อยเอ็ด จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ
ตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ ลงมา จำนวน ๓ ราย ดังนี้

๑. นางสาวเปรมยุดา เศษจันทร์ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่
๑๘๗๘๐๙ งานการพยาบาลผู้ป่วยใน กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลเสลภูมิ สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล) ระดับชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ ๑๘๗๘๐๙ งานการพยาบาลผู้ป่วยใน กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลเสลภูมิ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด

ผลงานที่ส่งประเมิน เรื่อง “การพยาบาลผู้ป่วยปอดอักเสบ”: กรณีศึกษา ปี ๒๕๖๐

ข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางาน เรื่อง การดูแลเด็กโรคปอดอักเสบ

๒. นางประภาพร นากอก ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่
๑๐๒๕๑๖ งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล) ระดับชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ ๑๐๒๕๑๖ งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด

ผลงานที่ส่งประเมิน เรื่อง “การพยาบาลผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) ในหอผู้ป่วย
โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ”: กรณีศึกษา ปี ๒๕๖๐

ข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางาน เรื่อง “แนวทางการใช้ยาพ่นสูดขยายหลอดลม
อย่างถูกวิธีและมีประสิทธิภาพ”

๓. นายสมบัติ นากอก ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ ๑๘๗๘๒๗
งานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดและวิสัญญีพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล)
ระดับชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๑๘๗๘๒๗ งานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดและวิสัญญีพยาบาล
กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด

/ผลงานที่...

ผลงานที่ส่งประเมิน เรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัดนิ้วในอุ้งน้ำดีผ่านกล้องวีดีทัศน์
: กรณีศึกษา ปี พ.ศ. ๒๕๖๐

ข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางาน เรื่อง แผนการสอนปฏิทินสื่อความรู้ผ่าตัดนิ้ว
ในอุ้งน้ำดีผ่านกล้องวีดีทัศน์

หากท่านผู้ใดเห็นว่า ข้าราชการดังกล่าวเป็นผู้มีคุณสมบัติไม่เหมาะสมที่จะประเมินผลงาน
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่ง
ประเภทวิชาชีพเฉพาะ ตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ ลงมา สามารถที่จะทำการทักท้วงต่อคณะกรรมการ
ประเมินผลงานได้ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑



(นายวิรุฬ พรรณเทวี)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด